

NEWSLETTER

จดหมายข่าว

A R I T C

20
23



การประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรา อาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ นางปิตรีรัตน์ อินทุม และนางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” พร้อมรับมอบเกียรติบัตรรองคกรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า Cool Mode” มอบโดยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม



การประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา “เครือข่ายห้องสมุดมนุษยแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย และการบรรยายพิเศษ

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการและส่งเสริมการอ่านในยุค New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต พัฒนาการจัดกิจกรรมในช่องทางต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาหรือปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นหนังสือมีชีวิตเป็นที่รู้จักสืบไป

กิจกรรม LIBRARIAN TALK "ลอยกระทงอย่างไรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม"



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด Librarian Talk ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ : <https://fb.watch/oA2vM0qkXa/> ในหัวข้อ กิจกรรม "ลอยกระทงอย่างไรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีอาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ประเพณีลอยกระทงในอดีตกับปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง พร้อมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และกิจกรรม Work Shop กระทงแบบใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนใช้บริการ "สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์"



สำนักวิทยบริการฯ พร้อมให้บริการแล้วกับ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

JOURNAL

NEWSPAPER

MAGAZINE

สามารถใช้บริการได้ถึง 3 ช่องทาง ทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และใช้บริการได้ที่
ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เลยคะ

<https://elibrary-aritc.cu-elibrary.com>





CU-eLibrary



ห้องสมุดออนไลน์

สามารถใช้บริการวิชาการ และนิตยสาร
สาระบันเทิง สุขภาพ และนิตยสารต่างๆ
ศึกษาโดยผู้ลงทะเบียน สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

CU e-Library | ห้องสมุดออนไลน์ (E-Ilibrary)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

CU-eLibrary แอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์ สำหรับโรงเรียน/
มหาลัย/หน่วยงาน/องค์กร และบริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา มีให้บริการทั้ง E-JOURNAL E-NEWSPAPER และ E-MAGAZINE นอกจากนี้ยังมีอีบุ๊กให้เลือกหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ง่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์การอ่านในปัจจุบัน

โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน CU-ELIBRARY รองรับการใช้งาน IOS, ANDROID, PC และMACBOOK หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยในการสมัครสมาชิกเข้าใช้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่